



ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (English Language Proficiency Test)
สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีภาคปลาย ปีการศึกษา 2567 (กรณีพิเศษ)

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (English Language Proficiency Test) ประจำปีภาคปลาย ปีการศึกษา 2567 (กรณีพิเศษ) สำหรับนิสิตจะใช้ผลสอบเพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษา โดยจะดำเนินการสอบในวันอังคาร 4 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นั้น บัดนี้จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	สาขา
ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ		
1	นายนवर ไชยวัฒนนันท์	วิศวกรรมโยธา แบบ 2.1
ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ		
2	นายจักรภพ นรสาร	เคมี แผน ก แบบ ก2
ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ		
3	นายภูมิพัฒน์ วงศ์อำมาตย์	วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก2
4	นายอังครวัฒน์ แก้วทานาท	วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก2

แนวปฏิบัติในการเข้าห้องสอบ

: ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบจะต้องเตรียมคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊ก และหูฟัง สำหรับการเข้าสอบเพื่อเข้าระบบสอบ (Placement test)

: ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านในการเข้าระบบสอบ (Placement test) และคู่มือการสอบจะถูกส่งเข้าอีเมล รหฺสนิสิต@msu.ac.th ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

: ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าห้องสอบเวลา 09.00 น. เพื่อฟังคำชี้แจงและขั้นตอนในการเข้าระบบสอบ (Placement test) หากเข้าสาย 5 นาทีจะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ

: ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมบัตรนิสิต/ ใบรับรองการเป็นนิสิต/ บัตรประจำตัวประชาชน/ กรณี นิสิตต่างชาติสามารถใช้หนังสือเดินทางเพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าห้องสอบ หากไม่สามารถนำมายืนยันตัวตนได้ จะไม่อนุญาตเข้าห้องสอบ

: ผู้เข้าสอบจะต้องสวมชุดสุภาพ ไม่สวมรองเท้าแตะ ในการเข้าห้องสอบ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำ เอกสารและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ

: เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้สำเร็จการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาโทจะต้อง สอบผ่านในระดับ B 1 : Intermediate 2 และระดับปริญญาเอกจะต้องสอบผ่านในระดับ B 2 : Advance 1

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2568



(รองศาสตราจารย์กริสน์ ชัยมูล)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย